



Quảng Bình

Quyết liệt các giải pháp giảm nợ đọng thuế

Xác định thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách, Quảng Bình luôn chú trọng và chỉ đạo sâu sát đối với công tác quản lý thuế, nên số thu hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, góp phần cân đối thu chi ngân sách. Tuy vậy, thời gian gần đây, tình trạng nợ đọng thuế trên cả nước cũng như tại Quảng Bình đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Do đó, việc tìm giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ đọng thuế là rất cần thiết.

ThS Đoàn Văn Tuyên - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình
TS Nguyễn Xuân Hào - Trường Đại học Quảng Bình

Thực trạng nợ đọng thuế tại Quảng Bình

Theo thống kê của Cục Thuế Quảng Bình, tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý năm 2015 là 259 tỷ đồng, đến năm 2019 tăng mạnh đến 450,5 tỷ đồng và năm 2020 đã giảm xuống nhờ thực Nghị quyết 94/2019/QH14. Theo đó, Cục Thuế đã đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xóa nợ cho 4.763 người nộp thuế, với số tiền là 39,86 tỷ đồng; bình quân mỗi năm số tiền nợ thuế tăng 39 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng 15,08%.

Số liệu chi tiết của Cục Thuế Quảng Bình cho biết, tính đến ngày 31/12/2020, tổng nợ thuế trên toàn tỉnh là 454,3 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng (0,8%) so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, nợ khó thu của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 82 tỷ đồng, giảm 98 tỷ đồng so với năm 2019; nợ có khả năng thu là 372,3 tỷ đồng, tăng 101,2 tỷ đồng. Theo sắc thuế, nợ của các loại

thuế, phí và lệ phí là 166,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36,6%; nợ thuế tài nguyên, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 136,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30%; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp 151,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 33,4%.

Mặc dù cơ quan thuế Quảng Bình đã quyết liệt đôn đốc và cưỡng chế thu nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và chính quyền địa phương để xử lý các khoản nợ liên quan đến đất, nhưng tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu năm 2020 vẫn ở mức 8,1%, cao hơn chỉ tiêu đề ra (dưới 5%). Nguyên nhân nợ thuế cao là do các DN làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh như Chi nhánh Công ty TNHH Hà Thành nợ 7,7 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco I nợ 72 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình nợ 31,3 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Đại Phúc nợ 12 tỷ đồng; Công ty TNHH

Việt Hà nợ 8,9 tỷ đồng... Ngoài ra, còn do ý thức chấp hành pháp luật thuế của một số DN chưa cao, dẫn đến tình trạng chây ì, chiếm dụng tiền thuế. Một nguyên nhân khác là, sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong thu hồi và cưỡng chế nợ thuế còn hạn chế; các biện pháp cưỡng chế tiếp theo như kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản, thu tài sản của đối tượng bị cưỡng chế gặp khó khăn do người nợ thuế không còn tài sản, hay tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng. Thêm vào đó, thời gian qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm cho nhiều DN bị thiệt hại nặng nề, sản xuất kinh doanh thua lỗ, phải ngừng hoặc chậm dứt hoạt động, dẫn đến không còn nguồn tài chính để nộp tiền thuế nợ cho NSNN.

Giải pháp giảm nợ đọng thuế

Để tăng cường công tác quản lý nợ thuế, ngành thuế Quảng Bình đã áp dụng nhiều biện pháp. Theo đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã phân công, giao nhiệm vụ thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ hàng năm cho các phòng, chi cục thuế, đội thuế và từng cán bộ, công chức quản lý nợ, gắn cụ thể với từng DN nợ thuế. Tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tiến độ thu nợ, xử lý nợ hàng tháng, đảm bảo chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ hàng năm đã được giao.

Đặc biệt, Cục Thuế tiến hành phân tích số liệu để nắm bắt chính xác các đơn vị có số nợ tăng đột biến, từ đó đề ra biện pháp thu nợ kịp thời; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo luật định để thu nợ đối với các đơn vị chây ì, thiếu ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt là đối với tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên. Triển khai thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế đối với các DN có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các trường hợp có số tiền thuế

ĐẮK LẮK: THU NỘI ĐỊA ĐẠT 3.538 TỶ ĐỒNG

Cục Thuế Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Để đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Cục Thuế với 9 điểm cầu chi cục thuế các huyện, TP và khu vực.



nợ dưới 90 ngày, Cục Thuế giao bộ phận thanh tra - kiểm tra chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc như như gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời DN lên làm việc nhằm thu hồi tiền nợ thuế vào NSNN. Đối với các DN có số tiền thuế nợ trên 90 ngày, bộ phận quản lý nợ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ phù hợp đối với từng DN theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và hướng dẫn tại Nghị định số 126/NĐ-CP. Hàng tháng, sau khi khóa sổ thuế, Cục Thuế rà soát, lập danh sách nợ thuế thuộc trường hợp phải công khai lên báo, đài và Website của cơ quan thuế. Đồng thời, tổng hợp danh sách các trường hợp có số tiền thuế nợ từ 5 tỷ đồng trở lên gửi về Tổng cục Thuế để công khai lên Website của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền cấp huyện triển khai biện pháp hữu hiệu thu nợ thuế, đặc biệt đối với các trường hợp nợ thuế ở TP Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch và các những địa bàn chiếm tỷ trọng nợ thuế cao qua các năm gần đây. Đồng thời, tăng cường phối hợp với KBNN tỉnh thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách; thực hiện thu nợ đọng thuế qua công tác hoàn thuế; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thu nợ đọng thuế qua việc cấp, gia hạn quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thu nợ đọng thuế qua cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Một trong những giải pháp giảm nợ thuế mà Cục Thuế Quảng Bình cũng đang chú trọng áp dụng là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuế cho người nộp thuế, nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ với NSNN. Song song với đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách quản lý nợ, nhằm nâng cao hơn nữa về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thái độ thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành thuế trong thời gian tới ■

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất trong năm 2021... đã ảnh hưởng đến công tác thu NSNN nói chung và công tác thu thuế, phí và lệ phí nói riêng. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao, Cục Thuế Đắk Lắk đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN do Cục Thuế thực hiện được 3.538 tỷ đồng, đạt 67,4 % dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa không tính tiền sử dụng đất được 2.825 tỷ đồng, đạt 63,5 dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Có 10/13 đơn vị có số thu cao hơn mức bình quân chung toàn ngành (60%). Có 12/13 đơn vị thu có số thu tăng so với cùng kỳ. Các khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là thu từ khu vực quốc doanh tăng 26%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 18,9%; thuế TNCN tăng 25%; lệ phí trước bạ tăng 47,5%.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã khai thác tăng thu 35 tỷ đồng; tăng thu qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu là 68 tỷ đồng, qua đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế là gần 300 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk Bùi Văn Chuẩn nhận định, tình hình dịch Covid-19 của cả nước và trên địa bàn tỉnh còn phức tạp, sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, người nộp thuế cũng như công tác thu ngân sách. Vì vậy, trong 6 tháng còn lại của năm 2021, ngành thuế phải kiên trì thực hiện toàn diện, xuyên suốt và đầy đủ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp với 40 giải pháp cụ thể đã xây dựng và triển khai từ đầu năm. Đây nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt trong đôn đốc, xử lý và cưỡng chế thu nợ thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ được giao. Cơ quan thuế các cấp cần đảm bảo vận hành thông suốt các dịch vụ thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí thực hiện cho người nộp thuế. Tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành về đích sớm dự toán thu NSNN năm 2021, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác xây dựng dự toán và thu NSNN năm 2022.

Nguyễn Duy